

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 3 เม.ย. 2561

Page : 4

No :

กัมพูชาฟ้อง‘มิตรผล’ เยียวยารุกที่เกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจ ● “กัมพูชา”ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มให้เยียวยาลงบริษัทน้ำตาลไทยลงทุนข้ามพรมแดนในประเทศ โครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจยึดที่ดิน ทำชาวบ้านบาดเจ็บ

เกษตรกรชาวกัมพูชาได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนในประเทศกัมพูชา และ องค์กร Inclusive Development International (IDI) เพื่อให้ช่วยดำเนินการทางกฎหมายแก่บริษัทที่กระทำละเมิด จึงได้มีการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินการฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อบริษัทไทยที่ลงทุนข้ามพรมแดน

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมตัวแทนทางกฎหมายของชาวบ้าน 2 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านประมาณ 600 ครัวเรือน จาก 5 หมู่บ้าน ในอ.สำโรง จ.โอตอร์ เมียนเจย์ ประเทศกัมพูชา เข้ายื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ต่อบริษัทไทยที่ลงทุนข้ามพรมแดนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้ชาวบ้านจากกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจาก

การแย่งยึดที่ดิน ขับไล่ชาวบ้านจากที่ดิน เผาทำลายบ้านเรือน ภายใต้โครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจ

ค่าฟ้องที่ยื่นต่อศาลระบุว่า สืบเนื่องมาจากตัวแทนจากกลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัทขึ้นมา 3 บริษัทเพื่อเข้าดำเนินการขอสัมปทานที่ดินในกัมพูชาบริเวณหมู่บ้านบอส หมู่บ้านโอบัดมวน หมู่บ้านตะมาน หมู่บ้านตะเพียนวง และหมู่บ้านคะตุม ซึ่งต่อมาได้รวมเป็นบริษัทเดียว คือบริษัทฮ่องกงชูการ์ จำกัด แล้วได้ดำเนินการเข้ายึดที่ดินบริษัท 5 หมู่บ้านดังกล่าวจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการเข้ายึดที่ดินมีผลทำให้ ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ไม่มีที่ทำกิน เสียบ้านเรือน เผชิญปัญหาความยากจน ต้องอพยพมาขายแรงงานในประเทศไทย แม้ว่าบริษัทที่ละเมิดสิทธิที่ดินทำกินได้ถอนตัวออกไปจากพื้นที่แล้ว แต่ชาวบ้านยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทแต่อย่างใด

กรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน ตามคำร้องที่ 259/2556 และมีรายงานผลการตรวจสอบออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2558 เสนอให้มีการเยียวยาความเสียหายแก่ชาวบ้านผู้ถูกระทำละเมิด แต่ยังไม่ปรากฏความคืบหน้า ชาวบ้านผู้ถูกระทำละเมิดจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในไทย